



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2566

เรื่อง

1. ชุมชนต้นแบบ'เติมน้ำใต้ดิน'แก้แล้งลุ่มน้ำบางปะกง
2. ดันทุเรียนไทยเต็ง 1 โลก
3. 'กรมประมง' ยกทัพสินค้าประมงธงเขียว บุก อ.ต.ก. 25 - 27 พ.ค. นี้
4. คอลัมน์: คิด เห็น share: ฝ่าระว่างปรากฏการณ์เอลนีโญ
5. คอลัมน์: มองเมือง: ชวนชิม 'ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ'
6. 'กรมประมง' จัดงาน Fisherman Shop Festival 25 - 27 พ.ค. นี้
7. เอกชนแนะนำค่าแรง ขึ้นปีละ10%รับได้
8. IRPCหนุนเกษตรกร ยกกระดับผลิตภัณฑ์พืชผลท้องถิ่น
9. กรมอุตุให้รับมือ แล้ง-ฝนทิ้งช่วง!
10. GDPพุ่ง'ปีกู่'กำชับเดินตามแผน

สื่อ

- ไทยโพสต์
ข่าวสด
ข่าวสด
มติชน
ไทยโพสต์
มติชน
มติชน
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ (กรอบป่าย)
ไทยโพสต์



เจ้าของสวนทุเรียนที่ใช้วิธีเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่เกษตร



เติมน้ำใต้ดินแบบผ่านสระ แก่ขาดแคลนน้ำหน้าแล้ง

ชุมชนต้นแบบ'เติมน้ำใต้ดิน'แก้แล้งลุ่มน้ำบางปะกง

ทหลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง บางปีที่ฝนมากก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้เพียงพอ ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เกษตรกรเผชิญน้ำแล้งทุกปี ทำนาเพาะปลูก ไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย กระทั่งต่อรายได้ และการแยกรับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น หนึ่งในวิธีการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน คือ การเติมน้ำใต้ดิน หรือ Managed Aquifer Recharge (MAR) เป็นการจัดการเติมน้ำสู่แหล่งน้ำใต้ดิน นอกเหนือจากที่ธรรมชาติสร้างขึ้น เพื่อรักษาระดับน้ำใต้ดินให้มีการกักเก็บและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในช่วงเวลาหรือในพื้นที่ที่ต้องการได้ทันที อีกทั้งเป็นการใช้น้ำส่วนเกินในฤดูฝนเติมไปกักเก็บไว้ในชั้นน้ำใต้ดินเพื่อนำกลับขึ้นมาใช้ในฤดูแล้ง วิธีการนี้ได้การยอมรับและเกิดผลสัมฤทธิ์ในหลายประเทศ

กลุ่มธุรกิจ TCP ทำงานร่วมกับสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน้ำใต้ดินระดับต้น นวัตกรรมที่ **ดร.พนทรี จ.ปราจีนบุรี** ซึ่งมีพื้นที่กว่า 42,000 ไร่ เกิดเป็นชุมชนต้นแบบที่ชาวบ้านได้มีส่วนร่วม มีองค์ความรู้เรื่องน้ำใต้ดินอย่างแข็งแกร่ง สร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ของตนเอง และต่อยอดเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ดร.พนทรี จ.ปราจีนบุรี มีชื่อเสียงด้านผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ แม้อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง แต่ที่ต้องประสบกับปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ ช่วงหน้าแล้งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร จากท่าเล ดอนทรี ตั้งอยู่บนสุดของ อ.กบินทร์บุรี ซึ่งพื้นที่แบ่งขอบเขตคือ เขาใหญ่และเขานางจีน ทำให้ทิศเหนือเป็นพื้นที่สูงเชิงเขา มีร่องน้ำจากภูเขาหลายลูก ทิศใต้เป็นพื้นที่ราบ เมื่อฝนตกลงน้ำจะไหลไปที่คลองวังไทรและแม่น้ำบางปะกง แม้ว่าพื้นที่ ดอนทรี จะมีน้ำบาดินจำนวนมากในฤดูฝน แต่ด้วยลักษณะพื้นที่สูงชันบริเวณต้นน้ำ ทำให้น้ำไหลออกพื้นที่อย่างรวดเร็ว ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

อาจารย์ สุวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า สำหรับโครงการเติมน้ำใต้ดินใน

พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อเติมเต็มการทำงานให้ครบทุกมิติ โดยภาคีรัฐจะดูแลการเติมน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คลองต่างๆ บทบาทของ TCP ช่วยเสริมการเติมน้ำใต้ดินระดับต้นในพื้นที่ชุมชน และพื้นที่การเกษตรชาวบ้านผ่านการทำงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ ไม่เพียงแต่ทำการเกษตรได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังปลูกพลังเศรษฐกิจชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน จากการที่คนในชุมชนเปลี่ยนมาปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง อาทิ ทุเรียน มังคุดและมะยงชิด ในปี 2564-2565 มีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรสะสมกว่า 1.8 ล้านบาท และยังพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววันอาทิตย์ของดีชุมชน เป้าหมายสูงสุดขององค์กรคือ Net Water Positive หรือการใช้น้ำสุทธิเป็นบวก ลดการใช้ทรัพยากรน้ำและเติมน้ำสะอาดกลับคืนสู่แหล่งน้ำในท้องถิ่นให้ได้มากกว่า 100%

สำหรับแนวทางการเติมน้ำใต้ดิน **ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์** ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน ม.ขอนแก่น กล่าวว่า การเติมน้ำใต้ดินเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมนแพร่หลายทั่วโลก อาทิ สหรัฐ อังกฤษ ออสเตรเลีย อิสราเอล จีน และเกาหลีใต้ เป็นต้น เนื่องจากภาวะโลกร้อน ภัยแล้งที่เกิดยาวนานขึ้น ดังนั้น การเก็บน้ำบนดินอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาว

ปัญหาน้ำหลักๆ พื้นที่ ดอนทรี คือ น้ำแล้งทั้งที่มีฝนตกปริมาณมากและเกิดปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปี แหล่งน้ำบาดินระยะเหี้ยจนไม่พอใช้ ดังนั้น การกักเก็บน้ำลงสู่ชั้นใต้ดินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งเป็นวิธีหนึ่งช่วยบริหารจัดการน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ

ผศ.ดร.โพยมกล่าวเสริมว่า การเติมน้ำใต้ดินสามารถทำได้หลายวิธี ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของสภาพปัญหาในพื้นที่นั้นๆ อย่าง ดอนทรี ทำทั้ง 4 วิธี ได้แก่ 1.สระชั้นบนดิน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง มีน้ำหลากมาก สามารถกักเก็บน้ำได้มาก และเติมน้ำได้อย่างรวดเร็ว 2.สระน้ำ เหมาะกับพื้นที่ที่มีน้ำหลากไหลผ่าน น้ำท่วมขัง เก็บกักน้ำได้มาก 3.บ่อวาง เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็กที่มีความลาดชัน เป็นร่องน้ำหรือมีทางไหลของน้ำที่ชัดเจน และ 4.หลังคา



การเติมน้ำใต้ดินแบบสระชั้นบันไดในชุมชนต้นแบบ



เกษตรกรปลูกผักหวานในเกษตรแปลงใหญ่ไม่รดน้ำ

เหมาะกับพื้นที่ชุมชน หรือครัวเรือนที่มีพื้นที่จำกัด น้ำที่เติมลงไปเป็นน้ำสะอาด สามารถใช้ในครัวเรือนได้ จนพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบการเติมน้ำใต้ดินจากศักยภาพความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดิน เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และมีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง มีความพร้อมสร้างชุมชนต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี

ดร.เกวรี พลเกิน รอง ผอ.สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน ม.ขอนแก่น อธิบายว่า พื้นที่ ด.นนทรีประมาณ 67 ตร.กม. ในช่วง 10

ปีที่ผ่านมา (2553-2562) มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 1,542.8 มม. คิดเป็นปริมาณน้ำที่ได้จากฝนทั้งสิ้น 101.68 ล้าน ลบ.ม./ปี เมื่อประเมินน้ำท่า รวมกับการวิเคราะห์การใช้ที่ดิน พบว่า น้ำฝนที่ไหลลงสู่ลำน้ำท่าประมาณ 35 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึมลงดินประมาณ 21 ลบ.ม./ปี มีการใช้น้ำในช่วงฤดูฝนประมาณ 44 ลบ.ม./ปี ในขณะที่น้ำท่าที่เหลือประมาณ 22 ลบ.ม./ปี จะไหลออกจากพื้นที่ ด.นนทรี ไปยังพื้นที่ด้านล่าง คือ ต.วังศาล และไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงและทะเล ทำให้การเติมน้ำใต้ดินซึ่งน้ำท่าจะถูกกักเก็บอยู่ในแหล่งน้ำผิวดิน เช่น สระน้ำ ท้อง คลองธรรมชาติ บึง ประมาณ 10 ลบ.ม./ปี เพื่อนำไปใช้ในฤดูแล้ง ในจำนวนนี้คิดเป็นการระเหย 2.5 ล้าน ลบ.ม./ปี รักษาไว้ 3.5 ล้าน ลบ.ม./ปี แต่ความต้องการใช้น้ำในหน้าแล้งมีถึง 7.68 ล้าน ลบ.ม./ปี แต่มิน้ำใช้คงเหลือเพียง 4 ล้าน ลบ.ม./ปี พื้นที่ขาดน้ำ 3.68 ล้าน ลบ.ม./ปี ถึงจะเพียงพอ

จากการสำรวจพบว่า คนในชุมชนใช้น้ำบาดาลระดับตื้น คือ สระน้ำ บ่อวงหรือบ่อขุด ทำเกษตร ซึ่งระดับน้ำบาดาลมีความลึกจากระดับน้ำผิวดินอยู่ในช่วง 0.7-9.1 ม. และน้ำบาดาลมีปริมาณการให้น้ำค่อนข้างต่ำและไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำ เกษตรกรหลายรายจึงขุดสระเองในพื้นที่เกษตร ดังนั้น พื้นที่ ด.นนทรีเหมาะทำการศึกษาและเป็นชุมชนต้นแบบเติมน้ำใต้ดินทั้ง 4 วิธี โดยมีพื้นที่ที่เหมาะสม 31.4 ตร.กม. ส่วนใหญ่เหมาะสมในการเติมน้ำผ่านสระและสระชั้นบันได ตั้งแต่ปี 2562-2564 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 32 จุด ประกอบด้วย การเติมน้ำผ่านหลังคา 5 จุด ผ่านสระน้ำ 23 จุด ผ่านบ่อวง 2 จุด และผ่านสระชั้นบันได 2 จุด รวมปริมาตรของระบบเติมน้ำใต้ดินระดับ

ต้นรวม 167,811 ลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติมน้ำใต้ดิน ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 31,000 ไร่ ร้อยละ 74 ของพื้นที่ตำบล ทั้งนี้คิดเฉลี่ยปริมาณน้ำใต้ดินระดับต้นในพื้นที่ ดอนนหรี ดงขี้เหล็ก ต.โคกขี้บ ต.เขาไม้แก้ว ต.กบินทร์ ต.วังคาล ใน จ.ปราจีนบุรี สามารถเติมน้ำใต้ดินได้กว่า 2.57 ล้าน ลบ.ม.

“หลังดำเนินงานมาทำให้ชุมชนมีน้ำใช้เพียงพอ ได้ขยายเป็น ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การ เติมน้ำใต้ดิน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเติมน้ำใต้ดิน และจุด เรียนรู้การเติมน้ำใต้ดินที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ไร่อิงชู และกลุ่มเกษตร อินทรีย์ตำบลนหรี ปัจจุบัน ดอนนหรีมีรายได้ผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มขึ้น 7.57 ล้านบาทต่อปี มีกิจกรรมทางการเกษตรหลากหลายเพิ่ม จาก 61 เป็น 123 กิจกรรม เกิดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน SROI คือ 1 ต่อ 17.09 บาท” ดร.เกวริ่งกล่าว

ฝั่งเกษตรกรที่นำวิธีการเติมน้ำใต้ดินมาปรับใช้ในพื้นที่เกษตร **พิมลรัตน์ ลำท่าทอง** เจ้าของพื้นที่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ เล่าว่า แม้จะ เข้าหน้าแล้ง ในสระน้ำและบ่อบึงก็ยังมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตร พื้นที่อยู่ตรงเขา มีร่องน้ำไหลมารวมในสระเมื่อฝนตก เดิมมีสระเก็บ น้ำ แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอในหน้าแล้ง ทาง TCP และ ม.ขอนแก่น มาสำรวจพบว่าพื้นที่เหมาะสมกับการทำศูนย์เรียน รู้การเติมน้ำใต้ดิน และสามารถทำให้ชาวบ้านได้เห็นการเติมน้ำใต้ดิน

ทั้ง 4 ไร่ได้ โดยก่อนหน้านั้นจะไหลลงสระน้ำ จะ ต้องมีการทำคันกันระหว่างที่น้ำจะไหลลงมา เพื่อชะลอความเร็วของน้ำจากบนเขา หลัง จากชุดสระเติมน้ำแบบขั้นบันไดปี 2563 เริ่ม มีน้ำเพิ่มขึ้น และจะเต็มสระในช่วงเดือน กันยายนตั้งแต่ปี 2564

พิมลรัตน์บอกด้วยว่า ได้รับเปลี่ยนการ ปลูกพืชในพื้นที่ จากเดิมที่ปลูกยูคาลิปตัส หัน มาปลูกพืชเศรษฐกิจ อย่างผักหวาน แตงกวา ะอม หรือผลไม้อย่างแตงโม ทุเรียน จากนั้น ใช้วิธีการเติมน้ำผ่านสระ ชุดร่องน้ำให้น้ำไหล ผ่านจากสระใหญ่มาได้ และยังสามารถใช้น้ำ ตรงนี้ในการเกษตร อีกฝั่งทำบ่อบึง เพื่อกักเก็บ น้ำไว้รอบข้างบ่อ และอีกส่วนที่ทำงานๆ การ เติมน้ำผ่านหลังคาก็ เพราะน้ำจากหลังคาก็จะ ไหลลงสู่บ่อเติมน้ำ โดยผลผลิตที่ผ่านมาก็ให้ เกิดรายได้ 2,000-3,000 บาทต่อวัน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ด้วย.

ดันทุเรียนไทยตั้ง 1 โลก

เคาะ 'อุตรดิตถ์' ฮับส่งออกเหนือ

กรมวิชาการเกษตรสั่งขยายผลจันทบุรีโมเดลคุมเข้มทุเรียนภาคเหนือ ตั้งอุตรดิตถ์เป็นฮับคุณภาพ ห้ามสวมฉีทธิผลไม้ส่งออกทุกชนิด ดันไทยทะยานขึ้นสู่ทุเรียนพรีเมียมที่ 1 ของโลก

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดศักราชภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการควบคุมมาตรฐานส่งออกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ว่า ตามนโยบาย premium Thai fruit ได้นำ 'จันทบุรีโมเดล' ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำตรวจสอบผลไม้ทุกชนิดทั้งส่งออกและนำเข้าต้องได้คุณภาพและปลอดภัยจากแมลงศัตรูพืช รวมไปถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของผลไม้อีก ห้ามมีการสวมสิทธิ์ผลไม้อื่นทุกชนิดโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติตั้ง จ.อุตรดิตถ์ เป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ส่งออกทุเรียนภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมส่งออกทุเรียนภาคเหนือในปี 2566 ตามโครงการทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ มุ่งสู่ทุเรียนพรีเมียมที่ 1 ของโลก

สำหรับพื้นที่ปลูกทุเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่างได้รับรับรอง GAP ทั้งหมด 9,492 ไร่ ปริมาณผลผลิตในปี 2566 รวมจำนวนประมาณ 10,717 ตัน โดย จ.อุตรดิตถ์ ให้ผลผลิตมากที่สุดจำนวน 6,616 ตัน ทุเรียนที่ส่งออกไปประเทศจีนเป็นพันธุ์หมอนทอง 90%

สำหรับพื้นที่ปลูกทุเรียนภาคเหนือตอนล่างมีทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และ

พิษณุโลก โดยมีทั้งพันธุ์หมอนทอง พวงมณี หลงลับแล กระดุม มูซังคิง และหลินลับแล

สำหรับด่านปลายทางที่ส่งออกทุเรียนของ จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ ด่านเชียงของ ด่านแหลมฉบัง ด่านลาดกระบัง ด่านนครพนม และด่านนุกาหาร โดยเมื่อวันที่ 5-11 พ.ค.2566 ได้ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับส่งออกทุเรียนสดไปแล้ว 318.6 ตัน มูลค่า 45.2 ล้านบาท โดยในปี 2565 (3 มิ.ย.-5 ต.ค.2565) จ.อุตรดิตถ์ ได้ส่งออกทุเรียนไปจีนจำนวน 11,615 ตัน มูลค่า 1,207 ล้านบาท

จากการดำเนินการควบคุมคุณภาพและตรวจรับรองสุขอนามัยพืช การส่งออกทุเรียนในฤดูกาลผลไม้ออกจะวันออกในปี 2566 อย่างเข้มงวด

พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้มขันรักษาคุณภาพทุเรียนสำหรับส่งออกไปยังประเทศจีน ทำให้การส่งออกเป็นไปด้วยความราบรื่นในทุกเส้นทาง พร้อมทั้งได้รับการชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบผลไม้ในภาคตะวันออก

"ปีนี้มีการส่งออกที่มากถึง 6 แสนตัน มูลค่า ๗ เวลานี้กินแสนล้านบาทไปแล้ว จึงสั่งให้ขยายผล จันทบุรีโมเดล ไปสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งกำลังมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ท้องตลาดในขณะนี้ พร้อมสร้างการรับรู้การแยกสีโรงักคิบรรจุเป็นสีเขียว เหลือง และแดง ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วมกันรักษาคุณภาพมาตรฐานทุเรียนไทย"

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/กีฬา

วันที่: อาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11862

Col.Inch: 29.96

Ad Value: 46,438

หน้า: 14(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 139,314

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'กรมประมง' ยกทัพสินค้าประมงธงเขียว บุค อ.ต.ก. 25 - 27 พ.ค. นี้

'กรมประมง' ยกทัพสินค้าประมงธงเขียว บุค อ.ต.ก. 25 - 27 พ.ค. นี้

'กรมประมง' จัดใหญ่ ขนคาราวานสินค้าและผลิตภัณฑ์ คุณภาพดี การันตีด้วยตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว ช่วยชาวประมง เปิดตลาด ภายในงาน Fisherman Shop Festival ที่ อ.ต.ก. 25 - 27 พ.ค. นี้

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่ากรมประมงมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าให้



แก่เกษตรกรและชาวประมงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เตรียมจัดงาน Fisherman Shop Festival เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค้า Fisherman Shop ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

"หมุดหมายสำคัญของกรมประมงในการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop คือ สร้างช่องทางกระจายผลผลิตสัตว์น้ำจากเกษตรกรและชาวประมงสู่ผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าให้สินค้า พร้อมส่งเสริมมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย สร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ประมงมากยิ่งขึ้น"

ปัจจุบัน กรมประมงสามารถขยายร้านค้า Fisherman Shop ได้ 121 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชาวประมงทั่วประเทศมากถึง 84 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เข้มแข็ง และส่งเสริมเกษตรกรชาวประมง ให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพระยะยาว



ทั้งนี้ ภายในงานมีการคัดสรรร้านค้าจากทุกภูมิภาคมากกว่า 30 ร้านค้า โดยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมาให้ผู้สนใจได้ร่วมอุดหนุนกว่า 500 รายการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ การแข่งขันปรุงเมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ร้าน Fisherman Shop ระหว่างผู้บริหารกรมประมง และเซฟจากัวร์ รวมถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาสินค้าประมงภายในงานสูงสุด 50%

ขณะเดียวกันกรมประมงได้ผนึกกำลังร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยประชาชนสามารถใช้บริการจัดส่งสินค้าของร้าน Fisherman Shop ได้ในราคาพิเศษ เป็นการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งอีกทางหนึ่ง

ผู้สนใจสามารถร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงในงาน Fisherman Shop Festival ได้ ณ โซนสันทนาการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/อาทิตย์สุขสรรค์

วันที่: อาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16506

Col.Inch: 57.96 Ad Value: 63,756

หน้า: 9(ล่าง)

PRValue (x3): 191,268

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: คิด เห็น share: เผื่อระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ

เผื่อระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ



สุชาติ ธีรวรรณรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI

บทความ "คิด เห็น แชร์" นี้ ผมจะขอแชร์มุมมองต่อเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์กันว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี 2566 นี้ หลังจากที่โลกของเรามีสภาพอากาศเป็นปกติ (ไม่เป็นทั้งเอลนีโญ/ลานีญา) ตั้งแต่ปี 2560-2563 และเกิดปรากฏการณ์ลานีญาตั้งแต่ปี 2564-ต้นปี 2566 ซึ่งผมอ้างอิงข้อมูลในอดีตจาก National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA (หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของสหรัฐ) เท่ากับว่าเกษตรกรไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแทบทั้งหมดจะไม่ค่อยรับมือกับภัยแล้งที่รุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญมาราวๆ 6 ปีแล้ว (ปรากฏการณ์ เอลนีโญครั้งล่าสุดเกิดในปี 2559) ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยทั่วไปแล้วจะทำให้ภูมิภาคเอเชียมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ ขณะที่ปริมาณฝนในทวีปอเมริกาจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ

ล่าสุดเมื่อปลายเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เผยแพร่บทวิเคราะห์เตือนเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร เนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้อาจเกิดขึ้น ผมทำการตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อนหลักๆ ของ

ประเทศไทย จากเว็บไซต์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (Thaiwater.net) ในภาพรวม ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าในช่วงปี 2558 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ก่อนเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญรอบล่าสุด 1 ปี) ซึ่งเป็นผลที่ต่อเนื่องจากปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้ผมประเมินว่าผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนัก เนื่องจากเรายังมีน้ำต้นทุนในเขื่อนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝนน่าจะช่วยเติมปริมาณน้ำในเขื่อนให้เพียงพอต่อการใช้ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม อุปโภค-บริโภคในปีนี้ได้ เพียงแต่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโดยรวม มีโอกาสที่จะทำให้ปริมาณฝนในฤดูฝนปีนี้นี้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ และปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนสำหรับปี 2567 มีโอกาสที่จะลดต่ำลง และเกิดเป็นความเสี่ยงภัยแล้ง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในปี 2559 อย่างไรก็ตาม แม้ปริมาณน้ำในเขื่อนจะเพียงพอต่อการใช้ แต่ถ้าปริมาณน้ำฝนที่อาจจะน้อยกว่าปกติในช่วงฤดูฝนปีนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในปีนี้อาจต่ำ ข้าว มั่นสำมะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา เป็นต้น และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังกำลังซื้อของประชาชน เนื่องจากรายได้ภาคเกษตรอาจลดต่ำลงได้

อย่างไรก็ดี แม้ว่าผลผลิตทางการเกษตรใน 1-2 ปีนี้ มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (ภัยแล้ง) ซึ่งตามปกติแล้วราคาสินค้าเกษตรจะปรับสูงขึ้นตามกลไกอุปสงค์-อุปทาน แต่สำหรับสถานการณ์ใน 1-2 ปีนี้อาจมีปัจจัยที่จะกดดันราคาสินค้าเกษตร ก็คือ ความเสี่ยงที่

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/อาทิตย์สุขสรรค์

วันที่: อาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16506

หน้า: 9(ล่าง)

Col.Inch: 57.96 Ad Value: 63,756

PRValue (x3): 191,268

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: คิด เห็น share: เผ่าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ

จะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว (Global recession) ซึ่งอาจจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรไม่ปรับตัวขึ้นตามกลไก หรือปรับขึ้นน้อยกว่าสถานการณ์ภัยแล้งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต และจะเป็นปัจจัยกดดันที่ซ้ำเติมรายได้ภาคเกษตรของเกษตรกรไทยได้เช่นกัน

สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือโครงการอีอีซี ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในปริมาณมาก แม้ปริมาณน้ำในเขื่อนภาคตะวันออกปัจจุบันจะยังสูงกว่าปริมาณน้ำในปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่เนื่องจากเขื่อนในภาคตะวันออกส่วนใหญ่เป็นเขื่อนขนาดเล็กปริมาณน้ำกักเก็บจึงมีไม่มากนัก จึงมีความเสี่ยงที่ปริมาณน้ำจะลดลงจนถึงขั้นที่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกต้องลดอัตราการใช้กำลังการผลิตลง เพราะผลกระทบต่อภัยแล้งหากปริมาณน้ำฝนในปีนี้ลดต่ำลง เนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ เช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต

กลับมาที่ภาพรวมการลงทุนในบทความฉบับก่อนหน้า ผมประเมินความเป็นไปได้สูงที่วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้ที่จะจบลงแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลล่าสุดมีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมรอบเดือน มิ.ย.นี้ และคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ ตลาดแรงงานยังขยายตัวดีกว่าคาด ภาวะเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่สูง เป็นต้น ซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงเรื่องการไหลออกของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ กดดันตลาดหุ้นไทยระยะสั้น แต่ผมยังประเมินว่าความผันผวนระยะสั้นที่เกิดขึ้นในช่วง 1-2 เดือนนี้ จะเป็นโอกาสในการทยอยซื้อสะสมหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี

แต่ต้องระมัดระวังหุ้นในกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงจากการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่ผมได้กล่าวถึงข้างต้น



ชวนชิม 'ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ'
พร้อมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม

หน้า... **16**

ชวนชิม 'ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ' พร้อมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม



ทท. สำนักงานสุรินทร์ ชวนไปชิม "ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ" ผลไม้ดี อุดลึกลับเฉพาะถิ่นในดินแดนอีสานใต้ ในงานเทศกาลประจำปี 2566 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเชิญชวนมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ที่ผสมผสานความงดงามจากธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว



สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์



ท่องเที่ยวชุมชนบ้านควนใหญ่



อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร



วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

นางนงเยาว์ จิรันดร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ถือเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียง บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น อีกทั้งทุเรียนมีรสชาติดี เนื่องจากพื้นดินที่ปลูกอยู่ในบริเวณพื้นที่ภูเขาไฟโบราณ แถบเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นดินที่ผุพังมาจากหินบะซอลต์ ดินจึงมีลักษณะเหนียวแดง ระบายน้ำได้ดี มีธาตุอาหารต่างๆ ในปริมาณสูง จึงทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจากทั่วประเทศอย่างมาก

จากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ระบุว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกทุเรียนจำนวน 2,408 ราย โดยมีพื้นที่การปลูกทุเรียน 15,575 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 9,004 ไร่ และยังไม่ให้ผลผลิต 6,571 ไร่



วัดสำโรงเกียรติ ที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปศิลปะขอม

โดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอกันทรลักษ์, ชุมหาญ และศรีรัตนะ นับเป็นพื้นที่ให้ผลผลิต 8,873 ไร่ ให้ผลผลิต 14,243 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99 ของปริมาณผลผลิตทุเรียนทั้งหมดของจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ยังมีผลไม้และพืชเศรษฐกิจอีกหลายชนิดที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ เช่น เงาะ ลำไย มังคุด ลองกอง เมื่อนับรวมแล้วสร้างรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

สำหรับเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษในปีนี้ ภายในงานได้ยกกองทัพทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษและผลไม้ต่างๆ จากสวนของเกษตรกรในพื้นที่มาจำหน่าย และมีร้านค้าจากส่วนราชการ รวมถึงสินค้าขึ้นชื่อของชุมชนต่างๆ อาทิ ผ้าทอเบญจศรี ผ้าทอพื้นถิ่นแบรนด์ศรีสะเกษ ที่มีกรรมวิธีในการย้อมไหมหรือผ้าฝ้ายด้วยวัสดุธรรมชาติ อันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัด 5 ชนิด ได้แก่ ผลมะเกลือ ดินปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ดินทุ่งกุลลา ไบโกล์ และเปลือกไม้มะดัน ทอโดยช่างฝีมือพื้นบ้าน ยกดอกเป็นลายลูกแก้ว มาจำหน่ายในงานด้วย

นอกจากนี้ยังมีสินค้าโอท็อป สินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีชื่อของจังหวัดศรีสะเกษมาร่วมออกร้าน เช่น หอมแดง กระเทียม ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสินค้า GI : Geographical Indication ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

ตลอดจนส้มปลานิล ส้มปลาคะเพียน และผลไม้แปรรูปจากชุมชน อาทิ ทุเรียนกรอบ เฟรนช์ฟรายทุเรียนภูเขาไฟ สมุดทุเรียนภูเขาไฟ เด็กทุเรียนภูเขาไฟ บัวลอยทุเรียนภูเขาไฟ ก๋วยเตี๋ยว ส้มโอหวาน เผือกแผ่น สไลด์ หนังกปลากรอบ ข้าวสาร ข้าวสามสี ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ เป็นต้น ขณะเดียวกัน จังหวัดศรีสะเกษยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ผสมผสานกันภายใต้แนวคิด "ศรีสะเกษ เมือง 3 ธรรม



ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษอันเลื่องชื่อ



วัดศรีบึงบูรพ์



ภาพสลักหินดำที่ผามออีแดง



วัดมหาพุทธาราม หรือวัดหลวงพ่อโต



วัดโพธิ์พัฒนาของหลวงปู่สรวง

ประกอบไปด้วย ธรรมชาติ ธรรมะ และ วัฒนธรรม" อาทิ

สำหรับคนที่ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สามารถไปชม "สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์" ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 2 กิโลเมตร บนเนื้อที่ 237 ไร่ ลักษณะโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูง-ต่ำตามธรรมชาติ มีลำห้วย 2 สาย มาบรรจบกันตรงด้านทิศเหนือของสวน ภายในสวนแห่งนี้ มีต้นลำตวน ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่มากมายโดยรอบกว่า 5 หมื่นต้น อันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ

นอกจากนี้ ยังมีสวนสัตว์ สวนสาธารณะ ที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามให้ความร่มรื่น และมีบึงน้ำสำหรับพายเรือเล่น ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 06.00-19.00 น.

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอ กันทรลักษ์ ที่ตั้งของผามออีแดง เป็นจุดชมทัศนียภาพสองฝั่งชายแดนไทย-กัมพูชา มีลักษณะเป็นหน้าผาหินสีแดง สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 556 เมตร ทำให้มองเห็นผืนป่าเขียวชอุ่มและทัศนียภาพกว้างไกลสุดตา จนสามารถมองเห็นพระวิหารในฝั่งกัมพูชาได้ ด้านทิศใต้ มีบันไดลงเลียบบหน้าผา เพื่อชมภาพสลักหินดำ รูปเทพสามองค์ ขนาดเท่าคนจริง บนผาหินทราย เชื่อกันว่า

เป็นภาพเพื่อข่มมือของช่างแกะสลักก่อนจะดำเนินการแกะสลักจริงที่ปราสาทพระวิหาร ส่วนทิศตะวันตก มีสถูปคู่ ชาวบ้านเรียกว่า ฮาดู ทำจากหินทรายตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ด้านบนกลมมนตั้งอยู่คู่กัน ช้างในเป็นโพรงไว้บรรจุสิ่งของ ที่เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของสมัยนั้น

ผาภูเขาปริ อำเภอกุสิงห์

แหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters ของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจุดชมวิวที่มีอากาศบริสุทธิ์และมีสายลมเย็นจากเทือกเขาพนมดงรักพัดผ่านตลอดเวลา

ทั้งยังเป็นจุดชมธรรมชาติที่สวยงามของลำห้วยสำราญแหล่งต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยง



จุดชมวิวมหาพญาภูปริ

ชาวศรีสะเกษ และเป็นพื้นที่สุดท้ายที่เคยพบ
ภูปริในประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวที่จะช่วยเติมความสดชื่นของ
ร่างกายและจิตใจได้อย่างดี

สำหรับสายธรรมชาติ พลาดไม่ได้กับการ
ไปไหว้พระขอพรที่วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมือง
ของชาวศรีสะเกษ เริ่มต้นที่ **วัดมหาพญาธรรม
อำเภอเมือง** ตั้งอยู่กลางเมืองศรีสะเกษ ที่มี
ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นที่
เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ คือ
หลวงพ่อด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
องค์ใหญ่ สูงจากฐานถึงยอดเกศ 6.85 เมตร
หน้าตักกว้าง 3.50 เมตร สันนิษฐานว่าเป็น
พระพุทธรูปสมัยขอมซึ่งมีอายุร่วมพันปีมาแล้ว

วัดศรีบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ ตั้งอยู่
ริมลำน้ำห้วยทับทัน เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียร
ภาวนาของ พระอาจารย์ศรีจันทร์สาโร
มีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ โดย
พระอาจารย์ศรีจันทร์สาโร ท่านมีดำริที่จะสร้าง
วัดแห่งนี้ให้เป็นพุทธสถานมรดกอีสานใต้
โดดเด่นด้วยพระอุโบสถที่มีลักษณะสูงโปร่ง
ผสมผสานศิลปะสมัยอยุธยาเข้ากับศิลปะ
สมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างลงตัว

**วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อำเภอ
อุทุมพรพิสัย** วัดแห่งนี้ได้รับการแวะเวียน
มาทำบุญอย่างไม่ขาดสายจากนักท่องเที่ยว
สายศรัทธา เนื่องด้วยมีถ้ำพญานาคจำลอง
ที่ทางวัดสร้างขึ้นจากพุทธประวัติ ที่ครั้งหนึ่ง
พระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค
ภายในถ้ำตกแต่งด้วยชอกหีบและหินงอก
หินย้อย ประดับไฟหลากสี ทำให้รู้สึกเหมือน
อยู่ภายในถ้ำได้บาดาล ตรงกลางประดิษฐาน
พระประธานหยกขาว ล้อมรอบด้วยรูปปั้น
นาคาธิบดีและพญานาคขนาดใหญ่ที่เลื้อยพัน
อยู่ตามผนังถ้ำ เพื่อคอยปกป้องกันภัยให้
พระพุทธองค์

วัดโพธิ์พัฒนา อำเภอภูสิงห์
เป็นสถานที่พำนักของหลวงปู่สรวง ที่ได้ชื่อว่า
เป็นนักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ เป็นพระ
ที่บำเพ็ญเพียรตามเขตชายแดนไทย-กัมพูชา
เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รัก
และศรัทธาของประชาชน สิ่งโดดเด่น
ของวัดโพธิ์พัฒนา คือ มณฑปปราสาท
หลวงปู่สรวง ที่สร้างด้วยอิฐสีแดง ในรูปแบบ
เก่าแก่เหมือนกับศิลปะขอม ที่มีความ
สวยงามมาก

วัดสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ
เป็นที่ประดิษฐาน **"หลวงพ่อบุญรอด"**
พระพุทธรูปศิลปะแบบขอม ปางสมาธิ
หน้าตักกว้าง 4 นิ้ว สูง 5 นิ้ว สร้างด้วยเกสร
ดอกไม้ผสมครั้งหรืออย่างอื่น เชื่อกันว่ามีความ

ศักดิ์สิทธิ์ในด้านการขอบุตรธิดา และ
การรักษาโรคภัยต่างๆ

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ
มีการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน เช่น
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควนใหญ่ อำเภอวังหิน
เป็นชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือของ
คนในชุมชน และเป็นชุมชนต้นแบบที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี จนได้รับการรับรองมาตรฐาน
โอบมสเดย์ไทย และผ่านการรับรองมาตรฐาน
โอบมสเดย์ระดับอำเภอเขียนอีกด้วย

ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.
สำนักงานสุรินทร์ กล่าวต่อว่า จังหวัด
ศรีสะเกษ ยังมีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง่า
ตั้งอยู่ที่อำเภอภูสิงห์ เป็นจุดผ่านแดนถาวร
เชื่อมต่อไปยังจังหวัดเสียมราฐ ประเทศ
กัมพูชา ระยะทาง 139 กิโลเมตรได้
โดยตามเส้นทางนี้สามารถเที่ยวชมอารยธรรม
ขอมโบราณและสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
ได้แก่ นครวัด นครธม บันทายศรี ฯลฯ
รวมทั้งเที่ยวชมวิถีชีวิตและพิพิธภัณฑ์
ของชาวเขมรแดงยุคสุดท้าย ณ อัลลองเวง
โดยนักท่องเที่ยวที่มีพาสปอร์ต สามารถ
เดินทางเข้า-ออกได้สะดวก เปิดให้บริการ
ประชาชนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.

"เชื่อว่า หากนักท่องเที่ยวได้มาเยือน
ศรีสะเกษแล้ว จะได้ชิมทุเรียนภูเขาไฟ
ศรีสะเกษ ที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติความอร่อย
ที่ไม่เหมือนใคร และยังได้พักผ่อนในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม และมีวิถีถิ่น
ที่งดงาม ทรงคุณค่าอัตลักษณ์เฉพาะตัว



สีสันทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

ทางวัฒนธรรมของแดนอีสานได้อีกด้วย"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.

สำนักงานสุรินทร์ (พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด

สุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ) Facebook

Fanpage : ททท.สำนักงานสุรินทร์ - ศรีสะเกษ

TAT Surin-Sisaket, TikTok : @tat_surin

โทรศัพท์ 0-4451-4447-8 หรือ โทร. 1672

Travel Buddy

สรุป: รายงาน



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16506

หน้า: 4(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 30.43

Ad Value: 47,166.50

PRValue (x3): 141,499.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'กรมประมง' จัดงาน Fisherman Shop Festival 25 - 27 พ.ค. นี้

'กรมประมง' จัดงาน Fisherman Shop Festival 25 - 27 พ.ค. นี้

กรมประมง จัดงาน Fisherman Shop Festival ชนชารวานสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงชงเขียว ให้ประชาชนร่วมอุดหนุนกว่า 500 รายการ ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ค.นี้

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าให้



แก่เกษตรกรและชาวประมงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เตรียมจัดงาน Fisherman Shop Festival เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค้า Fisherman Shop ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

"หมุดหมายสำคัญของกรมประมงในการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop คือ สร้างช่องทางกระจายผลผลิตสัตว์น้ำจากเกษตรกรและชาวประมงสู่ผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้ตราสัญลักษณ์ประมงชงเขียว ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าให้สินค้า พร้อมส่งเสริมมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย สร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ประมงมากยิ่งขึ้น"

ปัจจุบัน กรมประมงสามารถขยายร้านค้า Fisherman Shop ได้ 121 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชาวประมงทั่วประเทศมากถึง 84 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เข้มแข็ง และส่งเสริมเกษตรกรชาวประมงให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพระยะยาว



ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดสรรร้านค้าจากทุกภูมิภาคมากกว่า 30 ร้านค้า โดยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมาให้ผู้สนใจได้ร่วมอุดหนุนกว่า 500 รายการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ การแข่งขันปรุงเมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ร้าน Fisherman Shop ระหว่างผู้บริหารกรมประมง และเซฟจากัวร์ รวมถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาสินค้าประมงภายในงานสูงสุด 50%

ขณะเดียวกัน กรมประมงได้ผนึกกำลังร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยประชาชนสามารถใช้บริการจัดส่งสินค้าของร้าน Fisherman Shop ได้ในเวลาพิเศษ เป็นการอำนวยความสะดวกด้านารขนส่งอีกทางหนึ่ง

ผู้สนใจสามารถร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงในงาน Fisherman Shop Festival ได้ ณ โซนสินทนาการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น.

เอกชนแนะค่าแรงขึ้นปีละ10%รับได้

เชื่อสว.ทำตามเสียงปชช.
ตั้งรบ.ช่าปท.เสียโอกาส

เอกชนเร่งตั้งรัฐบาลเร็ว ห่วง
สูญเสียโอกาสทาง ศก. ย้ำการเมือง
ต้องมีเสถียรภาพ หัวหน้าหน่วย
แรงงาน (อ่านต่อหน้า 5)

เงินเดือน-สิทธิประโยชน์ ส.ส.-ส.ว.

กราฟิกมติดชนรายวัน
Matchon Daily Graphic
(21.05.2023)

	เงินเดือน	เงินเพิ่ม	รวม
ประธานสภา	75,590	50,000	125,590
รองประธานสภา	73,240	42,500	115,740
ประธานวุฒิสภา	74,420	45,500	119,920
รองประธานวุฒิสภา	73,240	42,500	115,740
ผู้นำฝ่ายค้าน	73,240	42,500	115,740
สมาชิกสภา(ส.ส.)	71,230	42,330	113,560
สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)	71,230	42,330	113,560



(ส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรีได้รับเงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่งรัฐมนตรี
ไม่มีสิทธิรับเงินประจำตำแหน่ง
และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ส.ส.)

ตำแหน่งผู้ติดตาม
(ผู้ช่วย ส.ส.-ส.ว.)
มีผู้ช่วยได้คนละ 8 คน

ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 คน เงินเดือน 24,000 บาท
ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน เงินเดือน 15,000 บาท
ผู้ช่วย ส.ส.-ส.ว. 5 คน เงินเดือน 15,000 บาท

ต่อจากหน้า 1

ค่าแรง

ห่วงตั้งร.ช้ำทำเสียโอกาส

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การเมืองขณะนี้ ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดในเดือนสิงหาคมนี้ นั้น ธุรกิจส่วนใหญ่มองว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าออกไปเรื่อยๆ เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบและส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อภาคการค้า การตัดสินใจต่อการลงทุน เพราะนักลงทุนจะประเมินจากเสถียรภาพผู้นำ หรือรัฐบาลที่เกิดขึ้นคงต้องรอการจัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จก่อน อีกทั้งนักลงทุนจะพิจารณาบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามกระทรวงเศรษฐกิจหลัก 6 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล้วนมีผลต่อตัดสินใจลงทุน หากการรอจัดตั้งรัฐบาลให้ยืดเยื้อมากขึ้น หรือยังจัดตั้งได้ช้ามากเท่าไรจะเสียโอกาสในเรื่องความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทย หากการโอนถ่ายรัฐบาลหนึ่งสู่รัฐบาลใหม่ล่าช้ามากกว่าเดิมจะทำให้เศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

เชื่อกระจายพรรคคุม6กระทรวง

นายอาคมกล่าวว่า หลังจัดตั้งรัฐบาลและมีการประกาศชัดเจนถึงผู้ที่จะมีตำแหน่งใน 6 กระทรวงเศรษฐกิจ มองว่าจากการจัดตั้งรัฐบาลผสม ผู้จะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ จะเฉลี่ยกันออกไปจากผู้นำของพรรคการเมืองเสียงข้างมาก เนื่องจากคะแนนเสียงของพรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย มีคะแนนเสียงสัดส่วนใกล้เคียงกัน ดังนั้นจะเห็นคนรุ่นใหม่กับคนที่มีความประสบการณ์ในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผสมผสานกัน หากเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ล้วนๆ อาจได้ภาพเกี่ยวข้องกับการเชื่อมั่นระหว่างประเทศ แต่ถ้ามักมีกลุ่มคนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากผลงานเดิมเป็นหัวเรือหลัก หรือเข้าร่วมด้วยจะสร้างความเชื่อ

มั่นต่างประเทศมากขึ้น

“บางประเด็นของกระทรวงต่างๆ จะมีความละเอียดอ่อน หากต้องต่อรองกับระหว่างประเทศ การตัดสินใจทำนโยบายขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ อาจจะต้องมีที่เลี้ยงก่อน ซึ่งการจัดตั้งไม่มีความน่าเป็นห่วง เพราะว่าการตั้งรัฐมนตรีช่วย หรือที่ปรึกษา รัฐมนตรี จะเห็นภาพความกลมกลืนและความผสมผสานกัน” นายอาคมกล่าว

หอค้าเหนือชง3กลยุทธ์ฟื้นศก.

นายอาคมกล่าวว่า นอกจากนี้ หอการค้าภาคเหนือ รวมถึงหอการค้าภาคใต้ใน 17 จังหวัด กำลังเตรียมประเด็นต่างๆ เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่หอการค้าไทย ช่วงวันที่ 5-6 สิงหาคมนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เตรียมไว้แล้ว 3 ประเด็นหลัก อาทิ 1.การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ผูกแซ่แข่งมานาน ทำให้เศรษฐกิจภาคเหนือและเชียงใหม่ไม่ฟื้นตัว เช่น โครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูง เรื่องการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 และการขนส่งมวลชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่พยายามสร้างระบบขนส่งให้ดีขึ้น โดยจะเร่งผลักดันโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดเงินหมุนเวียนมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้มากขึ้น 2.ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) โดยภาคเอกชนจะสานต่อและเป็นแกนหลักในการพัฒนา 17 จังหวัด แต่โครงการจะเริ่มพัฒนาที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ในโครงการ NEC Creative LANNA จะเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศจีน และ 3.กระตุ้นการค้าชายแดน หรือการค้าระหว่างประเทศ เป็นส่วนสำคัญที่นำจุดขาย และจุดแข็งของภาคเหนือที่มีอยู่ 4 ด้าน หรือเรียกว่า 4C อาทิ 1.แคว่ หรือบริการสุขภาพผู้สูงอายุ 2.คลื่น หรือพลังงานสะอาด 3.คอนเน็ก (หรือการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม) ให้เกิดขึ้น และ 4.คลัสเตอร์ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเซอร์วิสในด้านต่างๆ ให้ยกระดับคุณภาพดียิ่งขึ้น

“การนำเสนอทั้ง 3 ด้านนี้จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเหนือให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักๆ โดยจะผลักดันผ่านการส่งเรื่องถึงหอการค้าไทย และ

ให้เรื่องเข้าถึงคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ระดับประเทศต่อไป” นายอาคมกล่าว

จว.ภาคกลางชงอัมเอสเอ็มอี

นายธวัชชัย เศรษฐจินดา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยว่า ภาคเอกชน โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจรในพื้นที่ 5 ภาค โดยในส่วนของภาคใต้ได้จัดประชุมไปแล้วที่จังหวัดตรัง จากนั้นเดือนมิถุนายน จะจัดประชุมภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี เดือนกรกฎาคมจัดประชุมของภาคกลาง ที่จังหวัดกาญจนบุรี เดือนสิงหาคมจัดประชุมของภาคเหนือ ที่จังหวัดตาก และเดือนกันยายน จัดประชุมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม การประชุมจะหารือจะเก็บข้อมูลปัญหาและข้อเสนอทั้งแนวทาง 1.การพัฒนาระดับจังหวัด และ 2.การพัฒนากลุ่มจังหวัดเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะส่งเรื่องให้เลขาธิการหอการค้าไทย เพื่อรวบรวมประเด็นของภาคต่างๆ และจะมีการประชุมร่วมกัน 5 ภาค เพื่อทำการสรุปประเด็นและส่งต่อภาครัฐต่อไป

สำหรับภาคกลาง เบื้องต้นจะเสนอ 1.การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการรายย่อย (เอสเอ็มอี) และสตาร์ทอัพ ที่ยังต้องได้รับความช่วยเหลือ หรือประคองให้ธุรกิจดำเนินงานต่อไปได้ เพราะมีบางส่วนได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดและธุรกิจยังไม่ฟื้นกลับมาเหมือนเดิม อาจต้องให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเพื่อเสริมสภาพคล่อง 2.การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องขับเคลื่อนต่อหลังจากได้นำเสนอไปแล้ว เช่น โครงสร้างพื้นฐานเรื่องการเชื่อมต่อทั้งระบบถนน และการราง หรือขนส่งสาธารณะอื่นๆ และ 3.การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

ห่วงไม่ลงตัว-กระแสต่อต้าน

นายธวัชชัยกล่าวถึงสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่หลายฝ่ายห่วงไม่ทันเดือนสิงหาคมว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ล่าช้าย่อมเป็นปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณส่งผลให้เกิดสูญญากาศทางเศรษฐกิจ เพราะระยะเวลาเลื่อนออกไปทำให้รัฐบาลที่จัดตั้งแล้วเสร็จต้องจัดสรรงบประมาณใหม่ กว่าจะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและมีการอนุมัติจะ

ใช้เวลาขยายออกไป อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้ช้ามาก เพราะตอนที่พิจารณางบประมาณช่วงเดือนนั้นจะเกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ

“หากการเมืองไม่เกิดเสถียรภาพ หรือไม่ลงตัว สิ่งที่น่ากังวล คือจะเกิดการต่อต้าน และเกิดมีประชาชนลงถนนแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วย จะส่งผลกระทบต่อท่องเที่ยว และกระทบเศรษฐกิจหลัก เพราะปีนี้การส่งออกขยายตัวน้อยกว่าปีก่อนมาก ไทยยังต้องพึ่งพามาตรึงเที่ยวเป็นเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถ้าเกิดความวุ่นวายในประเทศ จะมีผลต่อภาพพจน์ และส่งผลจิตวิทยาการท่องเที่ยว และการเดินทางของต่างชาติ ตัดสินใจเลือกไปพักผ่อนในประเทศอื่นแทนเข้ามาเที่ยวหรือพักผ่อนในไทย ธุรกิจท่องเที่ยว ก็อยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว โดยยึดความเห็นชอบจากทุกฝ่ายและคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้ง” นายธวัชชัยกล่าว

อสังหาฯเชื่อมั่นส.ว.โหวตหนุน

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมอาคารชุดไทยกล่าวว่า ผลการเลือกตั้งออกมาชัดเจนแล้วว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเสียงข้างมากเป็นอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 อยากให้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้ได้ โดยที่ไม่ต้องไปกังวลเสียงจากสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ขอให้ทั้ง 2 พรรคมีความแน่วแน่ในการจัดตั้งรัฐบาล ไม่ว่าจะอย่างไร ส.ว.จะต้องโหวตให้อย่างแน่นอน เพราะคงไม่มีใครกล้าค้านมติของประชาชน และเชื่อว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งเศรษฐกิจและสังคมหลังมีรัฐบาลใหม่ที่ชนะการเลือกตั้งมาอย่างสง่างาม สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนไทยและต่างชาติ

“ขอให้ตั้งรัฐบาลโดยเร็ว เพราะจะคาบเกี่ยวกับการใช้งบประมาณใหม่ในปี 2567 หากล่าช้าจะทำให้การลงทุนใหม่ๆ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าตามไปด้วย เชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากให้เห็นความขัดแย้ง หรือมีการทะเลาะกันเกิดขึ้น เพราะบอบช้ำกันมาเยอะแล้ว” นายพีระพงศ์กล่าว

รับได้ทยอยขึ้นค่าแรงปีละ 10%

นายพีระพงศ์กล่าวว่า ดูจากนโยบายของพรรคก้าวไกล มุ่งเรื่องการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านและสังคม ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

ที่มองการแก้ปัญหาในระยะยาว ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมามองข้าม ขณะที่นโยบายพรรคเพื่อไทยจะโดดเด่นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเคยผ่านการคุมกระทรวงเศรษฐกิจมาก่อน ถือว่าทั้ง 2 พรรคมีนโยบายที่สมดุลกัน ทั้งนี้ สิ่งที่ยังกังวล คือ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ก้าวกระโดด จากเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 337 บาท เป็น 450 บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ขอให้รัฐบาลใหม่ทยอยขึ้นปีละ 10% เพราะหากขึ้นทีเดียวกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างและราคาก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมประมาณ 1.5% ส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในเขตพัฒนาภาคตะวันออก หรืออีอีซี หากเพื่อไทยมาดูแลกระตุ้นโครงการต่างๆ ให้เร็วขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงฝากรัฐบาลใหม่เร่งแก้ปัญหาการส่งออกที่เริ่มแผ่วลง ตามภาวะการบริโภคและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

จ้เลิกLTVปลดล็อกวีซ่าต่างชาติ

นายพีระพงศ์กล่าวว่า สมาคมอาคารชุดไทย เตรียมข้อเสนอต่อรัฐบาลใหม่ ได้แก่ ให้พิจารณาการให้วีซ่าระยะยาวต่างชาติ 3-5 ปี เท่ากับราคาคอนโดมิเนียม เช่น ซื้อคอนโด 3 ล้านบาท ได้วีซ่า 3 ปี ซื้อ 5 ล้านบาท ได้วีซ่า 5 ปี ผ่อนปรนมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) อีก 2 ปี ทบทวนอัตราภาษีที่ดินเป็นแบบอัตราเดียวกัน 0.3% เท่ากันทุกประเภท เนื่องจากที่ดินแต่ละประเภทมีราคาประเมินของกรมธนารักษ์กำหนดไว้แล้ว และแต่ละพื้นที่มีราคาไม่เท่ากัน หากทำได้จะทำให้ไม่ต้องมีปัญหาค่าที่ดินแพงและนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ไม่ตรงกับประเภท เพื่อลดภาระภาษี เช่น ปลุกกล้วยบนที่ดินกลางเมือง, ขยายระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์จาก 30 ปี เป็น 90 ปี

หุ้นไทยเสี่ยงร่วงแตะ 1500จุด

นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ์ นักกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัดกล่าวว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยทิศทางยังเป็นการแกว่งตัวแบบไซด์เวย์ ชะลอการลงทุนเพื่อรอดูความชัดเจนปัจจัยการเมืองไทย หลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จ จะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไร เนื่องจากภาพระยะสั้นสัญญาณของสินทรัพย์เสี่ยงยังดูไม่ค่อยดีเท่าที่ควร แรงขายหลักมาจากทั้งหุ้นและพันธบัตรรัฐบาล ตอบรับแรงกังวลความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยังมีอยู่ โดยในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ พรรคก้าวไกลจะ

ประกาศเซ็นเอ็มโอยูกับพรรคร่วมรัฐบาล แต่เสียงสนับสนุนยังไม่ชัดเจนมากนัก อาจยังไม่ได้ปลดล็อกได้มากมายนัก ส่วนปัจจัยต่างประเทศต้องติดตามการขยายเขตแดนนี้ สหรัฐ และแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นกุญแจสำคัญ เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลายสาขายังมีความกังวลอยู่ เป็นภาพของการทรงตัวจนถึงขึ้นดอกเบี้ย ไม่ได้เป็นการลดดอกเบี้ยลง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันดัชนีหุ้นไทยเพิ่มขึ้นได้ โดยดัชนีหุ้นเคลื่อนไหวในระดับ 1,515 จุด ถือว่าเป็นระดับที่ไม่ดีมากนัก โดยโมเมนตัมถัดไปกรอบล่างให้ที่ระดับ 1,507 จุด ซึ่งประเมินโอกาสหลุดระดับกรอบล่างเดิมก็มีอยู่ ให้กรอบที่ 1,500 จุด เป็นตัวเลขในเชิงจิตวิทยาด้วย ส่วนกรอบบนอยู่ที่ระดับ 1,530 จุด โดยยังต้องติดตามสัญญาณของปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไป

เบิกงบล่าช้ากดดันจีดีพี

นายวิจิตรกล่าวว่า จากสถิติการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าภาพการเลือกตั้งครั้งนี้มีความแตกต่างมากในเชิงสถิติ เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเลือกตั้งแล้วเสร็จจะตามมาด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่การเลือกตั้งครั้งนี้มีพรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่ง แต่การเลือกตั้งรัฐบาลก็ดูเหมือนยังไม่ลงตัวมากนัก หากการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดขึ้นมาก็ตาม อาจกระทบกับการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ ที่จะกดดันจีดีพีรวมของไทยได้ การจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้จึงไม่ง่ายเหมือนครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ แม้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด แต่อาจไม่ได้ปลดความชัดเจนและความกังวลได้มากขนาดนั้น อาทิ พรรคก้าวไกลสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จริง แต่คนก็จะกลัวนโยบายของก้าวไกลอยู่มากพอสมควร ในเชิงตลาดหุ้น เพราะมีความชัดเจนในการกระจายกลุ่มทุนใหญ่ ซึ่งเชื่อมโยงกับตลาดหุ้นแบบเต็มๆ นโยบายจึงดูไม่ได้เอื้อต่อตลาดหุ้นมากนัก แต่หากมองในอีกขาคหากมีพรรคเพื่อไทยเข้ามาร่วมด้วย มีการจัดสรรวงกระทรวงต่างๆ ที่พรรคเพื่อสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ เพราะคนมองพรรคเพื่อไทยมีความเป็นมืออาชีพในด้านเศรษฐกิจ แต่ก็มีคามยากเพราะที่ผ่านมาพรรคอันดับหนึ่งก็มักเลือก

นั่งกระทรวงหลักที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจ ก่อน ซึ่งต้องจับตาใกล้ชิดต่อไป

ชีพลิกขั้วตั้งรัฐบาลเสี่ยงวุ่นวาย

“หากมีการพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาล เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเชิงการเมือง อาทิ หากกลายเป็นพรรคเพื่อไทยเข้ามาจัดตั้งรัฐบาล ร่วมกับแกนนำฝั่งขั้วรัฐบาลเดิม กรณีแบบนี้ จะมีความกังวลในเรื่องความวุ่นวาย เพราะคะแนน 14 ล้านเสียงใส่ให้กับก้าวไกล แต่สุดท้ายก้าวไกลไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลได้อีกแล้ว เหมือนภาพที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จึงมีความกลัวว่าจะมีความวุ่นวายขึ้นหรือไม่ ผลที่ออกมาจึงมีความไม่ชัดเจนอยู่มากในแต่ละกรณี” นายวิจิตรกล่าวและว่า ทิศทางเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) เป็นภาพของการขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดหุ้นและพันธบัตร โดยภาพมีการซื้อสุทธิในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 1 เดือน ก่อนจะเป็นภาพของการขายออกแบบและเหวจนถึงปัจจุบัน ทำให้ในเดือนพฤษภาคมนี้ ก็เป็นการขายต่อเนื่องด้วย แม้มีการซื้อบ้างเล็กน้อยก่อนเลือกตั้ง แต่ก็เห็นแรงขายด้วย ยิ่งพอหลังเลือกตั้งแล้วเสร็จ ยิ่งชัดเจนในการขายต่อเนื่อง ภาพระยะสั้นประเมินว่ายังเป็นภาพของการขายออก ต่างชาติลดน้ำหนักการลงทุนสะท้อนถึงความไม่ชัดเจนและโอกาสของความวุ่นวายที่ยังมีอยู่

พล.ยังไม่พอใจขึ้นราคาสินค้า

ร้อยตรีจรัล ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ภายหลังจากที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Back To School” ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จ.นนทบุรี ช่วงเย็นวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและอุปกรณ์การเรียนอย่างคึกคัก สำหรับการเปิดภาคเรียนปี 2566 โดยแต่ละร้านนำสินค้าจำเป็นสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษามาลดราคาต้อนรับเปิดเทอมกันอย่างหลากหลาย อาทิ ออฟฟิศเมท ลดราคาเครื่องเขียน สีสำหรับวาดเขียน โตะเก้าอี้ทำงาน

เครื่องคิดเลข พรินเตอร์ ลดสูงสุด 52% บีทูเอส ลดราคาเครื่องเขียน สมุด หนังสือ ลดสูงสุด 43% เพาเวอร์บาย ลดราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ลดสูงสุด 20% และซูเปอร์สปอร์ต ลดราคารองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา ลดสูงสุด 60% และมีแคมเปญนำร่องทำผ้าใบเก่ามาแลกรับส่วนลดในการซื้อรองเท้าใหม่ด้วย ทั้งนี้โครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Back To School” จะดำเนินการถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ปกครอง ยังสามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้ในร้านค้าที่ร่วมโครงการ กว่า 1,700 สาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ของแต่ละร้านค้า รวมทั้งแพลตฟอร์ม Shopee และ Lazada

“โครงการนี้ได้รับความนิยมอย่างคึกคักจากผู้ปกครอง ที่ต้องการซื้อเสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์การเรียนให้กับบุตรหลาน และคาดว่าจะตลอดโครงการจะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท” ร้อยตรีจรัลกล่าว และว่า ส่วนจะมีการจัดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ต่ออีกหรือไม่ หลังได้จัดมาแล้ว 23 ครั้ง คงต้องรอดูสถานการณ์ราคาและความต้องการของประชาชน ซึ่งกรมเตรียมมาตรการดูแลปัญหาปากท้องต่อเนื่องอยู่แล้ว รวมถึงยังไม่อนุมัติการปรับขึ้นราคาสินค้า แม้จะมีการยื่นขอปรับราคามาแล้ว เพราะปัจจัยต่อโครงสร้างต้นทุนผลิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เช่น ราคาดีเซลลดลงเหลือ 32 บาท/ลิตร ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงเหลือ 33 บาท/บาร์เรลสหรัฐ รวมถึงกำลังซื้อในหน้าฝนอาจลดลงบ้างช่วง

ขายดีริงก์คึกคักหลังกาบัตร

นายธนกร คุปต์จิตต์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องตี้ออกออลไทย กล่าวถึงกำลังซื้อเครื่องตี้ออกออล หลังเลือกตั้งและอยู่ในช่วงจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงเข้าโลว์ซีซั่นของการท่องเที่ยวว่า ภาพรวมกำลังซื้อเครื่องตี้ออกออลยังไม่ตกลงมากนัก เนื่องจากยังเห็นความต้องการของนักท่องเที่ยว และ

กิจกรรมส่งเสริมของคนไทยยังมีอยู่ต่อเนื่อง อีกทั้งภาวะอากาศยังเอื้อต่อการตี้ออกออลและยอดขายเครื่องตี้ออกออล ซึ่งปีนี้ฝนน่าจะล่าช้ากว่าปีก่อนๆ ยอดเข้าใช้บริการตามร้านอาหาร แหล่งบันเทิง และเที่ยวกลางแจ้งยังต่อเนื่อง ล้วนส่งผลดีต่อยอดเครื่องตี้ออกออล

“ตลาดเครื่องตี้ออกออล หน้าร้อนจะเอื้อยอดขายดีกว่าหน้าฝน แม้หลายพื้นที่มีฝนชุกมาบ้าง ทำให้อากาศดีขึ้น มีผลต่อการส่งเสริมและยอดขายเครื่องตี้ออกออลดีอยู่มาก ยังมีการฉลองหรือพบปะหลังเลือกตั้ง ความต้องการตี้ออกออลจะดีขึ้นมากก่อนหน้านี้ประเมินว่าขยายตัวเกิน 30-40% ยังเป็นเช่นนั้น กว่าจะหดตัวในช่วงเข้าหน้าฝนชุกและช่วงเข้าเทศกาลพรรษา ซึ่งปีนี้เริ่มวันที่ 2 สิงหาคม ถึง 29 ตุลาคม” นายธนกรกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามผู้จำหน่ายเครื่องตี้ออกออล ภัตตาคารและสถานบันเทิง ระบุว่า ยอดจำหน่ายเครื่องตี้ออกออลดีต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่มีวันหยุดยาวหลายช่วง และมีการจัดเลือกตั้ง กิจกรรมพบปะมีมาก อีกทั้งเริ่มเข้าช่วงจัดสัมมนาโดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่และสิ้นสุดงบประมาณปี 2566 สะท้อนจากจำนวนผู้จองห้องพักและห้องจัดงานเลี้ยงตามโรงแรมอยู่ในอัตราเกิน 85% ต่อเดือนแล้ว และปี 2566 จะเป็นปีที่มีการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสมากในรอบ 4 ปี

IRPCหนุนเกษตรกร ยกระดับผลิตภัณ์ที่พืชผลท้องถิ่น

ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอาหารกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ล่าสุด บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ได้ส่งเสริมเกษตรกร ต่อยอดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนയാดา “เจริญชื่น” IRPC Smart Farming จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร ยกระดับผลิตภัณ์ที่พืชผลท้องถิ่น

นายฤกษ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า หลังจากที่ IRPC เปิดโครงการศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนയാดา “เจริญชื่น” IRPC Smart Farming จังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 จนถึงปัจจุบัน ได้รับความสนใจจากทั้งเกษตรกร นักท่องเที่ยว ภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศจำนวนมาก ได้มาเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานและจุดประกายความคิดเพื่อนำไปปรับใช้

นอกจากนั้น IRPC ยังเห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรและพืชผักผลไม้ของจังหวัดระยองที่มีรสชาติดีเป็นที่ยอมรับ และสามารถต่อยอดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้ โดยผ่านวัฒนธรรมการกินและการอนุรักษ์มรดกอาหารของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกิจกรรมท่องเที่ยวในมุมมองที่หลากหลาย ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

“IRPC ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสน่ห์ของพืชเกษตรชนิดต่างๆ มารังสรรค์เป็นเมนูอาหารภายใต้คอนเซ็ปต์ Chef's table: From farm to function โดยเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตไปสู่ธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยว นำเอาผลผลิตจากภาคเกษตรทั้งในและนอกฤดูกาลมาพัฒนาเป็นเมนูอาหารวัตถุดิบจากสวน ส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมโออาร์พีซี” นายฤกษ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา IRPC ได้ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนയാดา “เจริญชื่น” IRPC Smart Farming จังหวัดระยอง โดยบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมของบริษัท เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ซึ่งในปีนี้ได้พัฒนาโครงการทดสอบผลิตภัณ์ที่ซึ่งคืออกโชดัดนาโน “ปุ๋ยหมักขาว” สูตรใหม่เพื่อนำมาใช้ทดสอบกับไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด สละ เป็นต้น

โครงการ “คลินิกหมอดิน” ศูนย์กลางการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยจัดหาชุดตรวจดิน สำหรับใช้วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน ทำให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารได้เหมาะสมกับสภาพดิน โดยกำหนดรับวิเคราะห์และทดสอบดินให้แก่เกษตรกรรายละ 1 ตัวอย่างตลอดการดำเนินโครงการ ซึ่งคลินิกหมอดินจะเปิดเป็นจุดรับดินจากเกษตรกรในพื้นที่ได้นำดินมาเพื่อให้ นักวิจัยนำกลับมาวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ จากนั้นจะทำการลงพื้นที่เพื่อแจ้งผลการวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกร เพื่อให้คำแนะนำในการปรับสภาพดิน การใช้ปุ๋ยและการพอร์มธาตุอาหารในดินต่อไป

รวมถึงการจัดตั้ง “พาราโบลา โดม” โรงตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าชุมชน เช่น พริกไทยตากแห้ง ถั่วลิสงตากแห้ง สมุนไพรอบแห้ง และใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น ตากเปลือกมังคุดเพื่อนำมาบดเป็นผง และพัฒนาออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณ์ที่ผลไม้ ผลิตภัณ์ที่ชุมชน

กรมอุตุนิยมวิทยาให้รับมือ แล้ง-ฝนทิ้งช่วง!

ที่ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ตอนสายวันที่ 20 พ.ค. น.ส.ชมภวารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงข่าวว่า ประเทศไทยสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนปี 2566 ในวันที่ 22 พ.ค. โดยปีนี้ปริมาณฝนทั้งฤดูจะน้อยกว่าปี 2565 ประมาณ กลางเดือน มิ.ย. ถึงกลาง ก.ค. จะเกิดฝนทิ้งช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. จะเป็นช่วงที่ฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณ ภาคเหนือและอีสาน 1-2 ลูก ทั้งนี้ฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน ต.ค. ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นไปถึงกลางเดือน ม.ค. 2567

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวอีกว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แบบจำลองศูนย์ภูมิอากาศชั้นนำของโลก คาดว่า จะเกิดสภาวะเอลนีโญ ระดับปานกลางในไทยช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. ต่อเนื่องถึงช่วงเดือน ธ.ค. 2566-ก.พ. 2567 ส่งผลให้สภาวะอากาศของไทยปี 2566 มีแนวโน้มที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศ ช่วงฤดูฝนจะน้อยกว่าร้อยละ 5 กว่าจากค่าเฉลี่ยปกติ 1,620 มิลลิเมตร/ปี ส่งผลให้ช่วงประมาณกลางเดือน มิ.ย.-ก.ค. จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง อาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน ส่วนช่วงเดือน ส.ค. และ ก.ย. เป็นช่วงที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-2 ลูก ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้

น.ส.ชมภวารี กล่าวอีกว่า ฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน ต.ค. ส่วนภาคใต้

โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อจนถึงกลางเดือน ม.ค. 2567 กรมอุตุนิยมวิทยาจะติดตามสภาวะเอลนีโญในไทยอย่างใกล้ชิดและวิเคราะห์สถานการณ์ทุกสัปดาห์เพื่อประสานกับกรมชลประทานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำให้พอใช้ภายในประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมเนื่องจากมีแนวโน้มสภาวะอากาศปี 2567 อุณหภูมิเฉลี่ยจะยังคงสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5-1 องศา อาจใกล้เคียงกับปี 2559 ปีที่เกิดเอลนีโญกำลังแรง ปริมาณฝนรวมของไทยจะมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 และมีโอกาสสูงที่จะเกิดความแห้งแล้งได้

ขณะที่นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีฝนตกเล็กน้อย บางพื้นที่ที่ยังไม่มีฝนตกทำให้สถานการณ์น้ำและความชื้นในดินค่อนข้างต่ำพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานประมาณ 116 ล้านไร่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันมีเกษตรกรและประชาชนขอรับบริการฝนหลวงจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวม 1,387 ราย ใน 64 จังหวัด 459 อำเภอ สถานการณ์น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณเก็บกักลดน้อยลง กรมชลประทานขอให้กรมฝนหลวงปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ 70 แห่ง จากการคาดการณ์สภาพอากาศปี 2566 พบปรากฏการณ์เอลนีโญ จะส่งผลกระทบต่อให้ปีนี้ฝนตกน้อยกว่าปี 2565 โดยเกิดฝนทิ้งช่วงตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปและเกิดความแห้งแล้งขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าปกติ จึงสั่งให้มีการปรับแผนการทำงานรับมือกับภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น

GDPพุ่ง'บิกตู'กำชับเดินตามแผน

ทำเนียบรัฐบาล ● วันที่ 20 พ.ค. นายอนุชา นूरพัชย์ศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลติดตามและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชื่อมมั่นในการทำงานเพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว พร้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าตามนโยบายทางเศรษฐกิจที่ได้วางไว้ ส่งเสริมความเชื่อมั่นเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวเร็วกว่าที่คาดในไตรมาสแรกของปี ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

(GDP) ไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวของภาคบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งการผลิตในภาคเกษตร ขณะที่การอุปโภคบริโภคของเอกชนและรายรับจากริการต่างประเทศยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยก่อนหน้ามีการคาดการณ์ว่า GDP ของไทยช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2566 จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม หลังจากเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ในช่วงไตรมาสก่อนหน้า

ในไตรมาสนี้ ด้านการผลิต ภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 7.2 จากผลผลิตพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น ส่วนภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 5.2 โดยมีแรงสนับสนุนสำคัญมาจากสาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และการขนส่งและ

สถานที่เก็บสินค้า ขยายตัวร้อยละ 34.3 และร้อยละ 12.4 ตามลำดับ สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566 สศช. คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7 (ณ 15 พฤษภาคม 2566) จากปัจจัยสนับสนุนของการฟื้นตัวการท่องเที่ยว การขยายตัวของการอุปโภคบริโภคในประเทศ และการขยายตัวของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

“นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ความท้าทายในโลก ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยให้ติดตาม เฝ้าระวัง พร้อมเดินหน้าตามนโยบายทางเศรษฐกิจที่ได้วางไว้ รวมถึงส่งเสริมความเชื่อมั่น เตรียมความพร้อม ใช้เป็นโอกาสไขว่คว้าภาพดึงดูดเงินลงทุนต่างประเทศ รวมทั้งทุกภาคส่วนผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างสมดุล เต็มศักยภาพ และยั่งยืน” นายอนุชากล่าว.